
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
สมัยประชุม สมัยสามัญที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันพุธที่  14. เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองปรธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการสภาฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ  
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายชูศักดิ์    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  4 ชูศักดิ์    นาดี  

10 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  
11 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
12 นางปรัชญา     จันธิดา ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันธิดา  
13 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
14 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
15 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
16 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
17 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นางสาวล าพึง  พรมมานอก นักบริหารงานการคลัง ล าพึง  พรมมานอก  
3 นางกฤติกา   ไชยชวคุปต์ นักบริหารงานทั่วไป กฤติกา   ไชยชวคุปต์  
4 นางวรรณวิไล  ชุมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
5 นางบัวแพร  แก้วหีด ผู้อ านวยกองการศึกษา บัวแพร  แก้วหีด  
6 นายสราวุฒิ อ่องพิมาย  นายช่างโยธา  สราวุฒิ อ่องพิมาย  
7 นายเหลี่ยม  ปลื้มกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2 เหลี่ยม  ปลื้มกลาง  
8 นายอ านวย  นพรัมพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1 อ านวย  นพรัมพย์  
9 นางเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   
 นายบุญส่ง  จันทร์น้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บุญส่ง  จันทร์น้อย   
     

ผู้เข้าประชุม  17 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  9   คน 
ผู้ไม่มาประชุม   -  คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ สวัสดีครับท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา(ประธานสภา)องค์การ 
   บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561    
   วันนี้กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   หนองแจ้งใหญ่  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
   สมัยประชุม สมัยสามัญ 1 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ ๑-๑๕  กุมภาพันธ์ 2561  
   รวม ๑๕ วัน  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ในคราวประชุมสภาฯ  
   สมัยประชุมสภาในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2560  ไดก้ าหนดไว้แล้ว  ประธานสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  โดยอาศัยอ านาจตามในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ  ๒๒  จึงประกาศ
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
   2561  ตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕61  เป็นต้นไป รวม  ๑๕  วัน ประกาศเมื่อวันที่ 9 
   เดือน  กุมภาพันธ์ 2560 

1.1 เรื่อง การจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจ าปี 2561 ก าหนดตั้งแต่วันที่  4- 10 
มีนาคม 2561  เป็นงานบัวไหมซึ่งจัดกันข้ึนทุกปี สวนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม  - รบัทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560  
          เมื่อวัน ที ่ 13  พฤศจิกายน 2559 
นายสมัคร  บุพบุญ -  เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
   แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิก
   ท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุมสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
   2559  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2559 
มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง 14  เสียง งดออกเสียง  3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   กรทู้ถาม  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  

 5.1 รื่อง  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2561  
นายสมัคร  บุพบุญ  กล่าวชี้แจง ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๔8 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
   ก าหนดกี่วันกับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี 
   ก าหนดกี่วันและตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไข
   เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือ
   หลายสมัย แล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุม 
   สามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
ประธานสภาฯ ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง  ก าหนด 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี  2560  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์   
2560  ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้  4  สมัย  และสมัยแรกของปีถัดไป 
สมัยที่ 1 เดือน  กุมภาพันธ์  2560  เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน  
สมัยที่ 2 เดือน  พฤษภาคม  2560  เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 3 เดือน  สิงหาคม  2560     เริ่มวันที่ 1-15  ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2560   เริ่มวันที่ 1-15 ไม่เกิน 15 วัน 
สมัยแรกของปีถัดไป  คือ เดือน กุมภาพันธ์  2561 เริ่มวันที่  1-15  ไม่เกิน 15 วัน    
      เนื่องจากสภาฯ  ได้มีการประชุมครบทั้ง 4 สมัยแล้ว  ประธานสภาฯ จึงน าปรึกษาว่า 
ในปี  พ.ศ. 2561  สภาฯ จ าก าหนดสมัยประชุมประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่ม 
สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม   สมัยสามยั 
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และขอให้สมาชิกได้เสนอว่าการประชุมสภาฯ  จะก าหนดกี่
สมัย   หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงไม่เหมือเดิม  

นายสมัย บ้วนนอก         กราบเรียนท่านประธานสภา ฯ  กระผม นายสมัย บ้วนนอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอน าเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
 ก าหนดสมัยประชุมสามัยประจ าปี พ.ศ.2561   ก าหนด 4 สมัย 
 สมัยที่ 1 ก าหนดวันที่  1-15   กุมภาพันธ์ 2561   มีก าหนด 15 วัน ก าหนดไว้แล้ว  

 สมัยที่ 2 ก าหนดวันที่ 16-30  เมษายน    2561  มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 3 ก าหนดวันที่   1-15  สิงหาคม    2561  มีก าหนด 15 วัน 
สมัยที่ 4 ก าหนดวันที่ 16-30  ตุลาคม     2561  มีก าหนด 15 วัน 
และก าหนดสมัยแรกของปีถัดไป คือเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มวันที่  1-15 ไม่เกิน 15วัน    

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะน าเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
มติที่ประชุม                 -   ไม่มี   - 
ประธานสภาฯ             เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดน าเสนอก็ขอมติที่ประชุมตามที่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่9 

น าเสนอต่อไป 
มีขอมติสมาชิกรับรอง 2 ท่าน 

   เห็นชอบคงร่างก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญประจ าปี 2559  ไว้ 4 สมัย   
คือ  กุมภาพันธ์ ,  เมษายน ,  สิงหาคม   และ ตุลาคม   

   ผู้รับรอง   นายโยธิน   ป่ามะไพร  และ นางเปล่ง  แก้วรักษา 
มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2561 จ านวน  4 สมัย 
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 5.2 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
               เพิ่มเติม ครั้งที่  2/2561 
ประธานสภาฯ   ก่อนที่จะเข้าเรื่องพิจารณา  ขอให้เลขานุการสภาฯ  อ่าน ระเบียบฯ  เพื่อให้คณะผู้บริหาร
   และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงสะโตได้ทราบ และเป็นฐานประกอบในการ
   พิจารณาก่อน 
         ๑. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
   การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกาศ 
   ณ วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๙   ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
   นุเบกษา ป็นต้นไป  
         ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓ 
   การจัดท าแผนพัฒนา    
        ข้อ ๑๗ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัด  ประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
   และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความ 
   ต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  
   และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน 
   แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                                        

  (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
   วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
  (๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนา

   ท้องถิ่นสี่ปี 
        เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
        ข้อ ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ 
   เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้   โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
             (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
             (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
             (๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
   และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
             เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
   องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
   ต่อไป 
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    ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
   วันไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาฯ   ได้อ่านและแจ้งโครงการ/กิจกรรมในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๖1 – 
 ๒๕๖4 แกไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี  ฉบับที่   2/2561  ขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   ให้ที่ประชุมรับทราบโดยตลอด  จึงเสนอท่ีประชุม
 พิจารณาและขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ตามท่ีได้รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม ตามที่
   คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 
   กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น ปี พ. ศ.2561 จึ่งจังหวัดได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ รายจ่าย 
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือ
   สนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุส าหรับการ 
   ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อทราบปละถือปฏิบัตินั้น 
     กรมส่งเสริมได้แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณมาแล้วส่วนที่จะต้องด าเนินการ
   ต่อไปต้องด าเนินการตามระเบียบและตามขั้นตอน เนื่องจากโครงการตามพระราชด าริที่เรา 
   ได้ออกประชาคมไปแล้วแต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 20,000 แต่ละหมู่บ้านมี 3 โครงการนี้ 
   ซึ่งแนวทางการด าเนินตามโครงการฯ  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท า 
   แผนพัฒนาท้องและและการจัดท าข้อบัญญัติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการสนับสนุน
   งบประมาณในการที่ไม่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และในข้อบัญญัติให้ด าเนินการแก้ไข  
   การเพ่ิมเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
   แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) 
   พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0810.3/ว 
   6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ดังนั้น ตามท่ีเราได้จัดประชาคมหมู่บ้าน และได้มติที่ประชุมของแต่ละหมู่บ้าน ใน
   การที่จะเลือกท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้าง แต่ละหมู่บ้าน 
   จ านวน 3 โครงการ  และสรุปแล้วว่าแต่ละหมู่บ้าเลือกท่ีจะท าโครงการอไรบ้าง  ในกรอบ
   วงเงินงบประมาณ  20,000  บาท และให้คณะกรรมชุมชน /หมู่บ้าน  จัดท าโครงการเพ่ือ
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตาม
   รายละเอียดของแต่โครงการ) 

ประธานสภาฯ      :  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความหรือโครงการใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมขอมติ 
ต่อที่ประชุมสภาอบต. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564)  

มติที่ประชุม  :  มีสมาชิกสภาที่อยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด  จ านวน  17  คน และมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64) แก้ไข  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 2/2561  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี้  เห็นชอบ 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 
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   5.3  เรื่อง การพิจารณาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้
                                   ร่วมกันใน ต าบลหนองแจ้งใหญ่  
ประธานสภาฯ   ได้กล่าวแนะน าท่านปลัดอ าเภอ นาย อืธิพล  สุยะลา  ปลัดอาวุโสให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ  
นายอืธิพล สุยะลา   ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดที่ดิน ตามที่ได้มีการประชุมประชาคมบ้านหนองแจ้งใหญ่ 
ปลัด อ าเภอฯ   หมู่ที่ 1  และบ้านแจ้งเจริญ หมู่ที่  4 สรุปประชาชาคมว่า ปัจจุบันที่สาธารณประโยชน์ที่ 
   ประชาชนใช้ร่วมกัน โดยมีหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน 3 แปลง มีการบุก
   รุกทั้งเก่าและใหม่หมดทุกแปลง  จึงท าให้ประชาชนทีเคยน้ าสัตว์ไปเลี้ยงไม่มีที่เลี้ยงสัตว์ ได้รับ
   ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  และมีติประชุมเสนอแนวทางแก้ไขว่า ที่สาธารณะบางส่วนควร
   สงวนไว้เป็นท าเลเลี้ยงสัตว์และบางส่วนควรจัดสรรให้ประชาชนที่ครัวเรือนยากจนและไม่มี
   ที่ดินท า กัน   
           และตามที่ได้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงและการ
   แก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้รวมกัน ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ร่วมกัน
   ด าเนินการออกส ารวจพ้ืนที่กังกล่าว  จ านวน 3  แปลง และเป็น นสล. ทั้งหมดประกอบด้วย  
    แปลงที่ 1 เป็นพ้ืนที่ป่าช้าน้อยสาธารณประโยชน์จ ารวน 28 ไร่  3 งาน 68 ตารางวา  
    แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกสูงสาธารณประโยชน์มีพ้ืนที่  486  ไร่  66 ตารางวา  
    และแปลงที่ 3 เป็นพื้นที่ป่าช้ากลางสาธารณประโยชน์ มีพ้ืนที่ 51 ไร่ 1 งาน  71 ตารางวา  
    และได้ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้บุกรุกที
   ดินดังกล่าว  ได้ลงทะเบียนผู้ถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์  ปรากฏว่ามีท้ังหมดจ านวน   
   54  รายเท่านั้น ที่ได้ลงทะเบียนไว้  จึงขอปรึกษาสมาชิกสภาฯในครั้งนี้ว่า เราจ าด าเนินการ
   แก้ไขอย่างไร จะจัดสรรอย่างไร่ หรือจะแจ้งให้ย้ายออก ตามที่ได้ส ารวจและลงทะเบียนมี
   เพียง 54 รายเท่านั้น จะมีทั้งพ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่ส าหรับท ากิน ส่วนผู้ที่ไม่มาลงทะเบียน 
   เราจะด าเนินการอย่างไร หากเราไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นและเกิด 
   ปัญหามากไปกว่านี้  หากไม่ยอมก็จะด าเนินการตามกฎหมายการบุกรุกท่ีดิน  
นายบุญเสาร์ หมั่นกิจ  ตามท่ีดูข้อมูล จ านวน  54  รายนี้ บางคนก็จะมีเฉพาะพ้ืนที่อาศัย บางคนก็มีทั้งพ้ืนที่อาศัย 
   และพ้ืนที่ท ากิน  และแต่ละรายจะมีพ้ืนที่ไม่เท่ากัน อย่างไร 
นายอิทธิพล สุยะลา   ตามท่ีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ขอปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลัดอ าเภอฯ  แจ้งใหญ่ในครั้งนี้ว่า เราจะด าเนินการอย่างไร่ 
นายสาราวุฒิ อ่องพิมาย            ตามท่ีออกส ารวจไปแล้วนั้น  พื้นที่จะกระจัดกระจายและเป็นโซน จะไม่เป็นพ้ืนที่
   เดียวกันจะเป็นกลุ่ม ๆ ไป และเราจะต้องออกรางวัดพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่งเพ่ือจัดกั้นแนวเขตให้
   ชัดเจน  
นายอิทธิพล สุยะลา   ดู ๆแล้ว ถ้าจะจัดสรรและแบ่งปันให้นั้นมันจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรที่ดิน
ปลัดอ าเภอฯ  ให้ แต่นี่ มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะต้องเป็นผู้ยากจน  และตกเกณฑ์ จปฐ. จึงจะสามารถจัดสรร
   ให้ได้ จึง ขอปรึกษาและขอมติที่ประชุมในว่า เราสมควรจัดสรรให้อย่างไรบ้าง  
    ในทางด้านของผู้ใหญ่บ้าน ก็ไปด าเนินการประชาคมหมู่บ้านแจ้งมติประชุมของสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ว่า ได้มีมติให้ได้เฉพาะที่อยู่อาศัยตามรายชื่อที่มาลงทะเบียน
   เท่านั้น ทางสภาฯ เห็นชอบให้ได้แค่ที่ที่อยู่อาศัย ที่ท ากินไม่ให้  เราจะต้องประชาคมหมู่บ้าน
   มาใหม่  ส่วนที่เหลือก็จะด าเนินการไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ส่งเรืองผ่านไปยังคณะ 
   กรรมการจังหวัด  เพ่ือเป็นการไม่ลดหลั่นกันคงต้องจัดสรรให้ได้แค่ที่อยู่อาศัย ถ้ายึดตาม 
   หลักเกณฑ์คงไม่มีเพราะไม่คนยากจน  และไม่มีการตกเกณฑ์ จปฐ. เพราะเป็นอ านาจของ
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ที่จะต้องเห็นชอบในการพิจารณา 
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นางเบญจกัลยาณี สิทธิวงศ์      สมัยก่อนก็มีอดีตก านันสมคิด สิริวัฒนากุล ได้กั้นแนวเขตบริเวณพ้ืนที่ไว้อยู่ ส าหรับเป็น
   ที่อยู่อาศัย ส่วนคนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนจะได้แจ้งให้เขาทราบ และจะประชาคมหมู่บ้านใน
   วันที่  16  กุมภาพันธ์  2561 และขอเชิญสมาชิกท้ังสองหมู่บ้านเข้าร่วม ด้วย 
นายอิทธิพล สุยะลา               การด าเนินการตามที่ก านันสมคิดได้ด าเนินการกั้นแนวเขไว้ก็เป็นการถูกต้องแต่มันก็ไม่
   ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ขอให้เราช่วยกันด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเราไม่ด าเนินการ
   แก้ไขก็เกิดปัญหาการบุกรุกไปมากกว่านี้   
    ตามท่ีมีการรายงานการร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วน
   ต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้ท าการส ารวจรังวัดสอบเขตท่ีดิน จ านวน 3 แปลง เสร็จสิ้นเรียบรอ้ย 
   และได้มีการแจ้งให้ผู้บุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ทั้งท่ีอยู่อาศัยและที่ท าการเกษตร  จ านวน
   ทั้งหมด 54  ราย เสนอประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
   พิจารณาการจัดสรรเพื่อคนยากจน  โดยให้เป็นที่ท ากินหรือที่อยู่อาศัย 
มติทีประชุม   เรื่องการจัดสรรทีส่าธารณประโยชน์ต าบลหอนแจ้งใหญ่  สรุปดังนี้ 
    1. เห็นควรจัดสรรให้เฉพาะที่อยู่อาศัย โดยให้ผู้บุกรุกจ้างเอกชนจัดท ารูปแปลนที่ดินเอง 
    2. ห้ามปลูกพืชผลทางการเกษตร  
    3. ติดตั้งจัดท าป้ายประกาศ  อบต. หนองแจ้งใหญ่ ว่าเป็นที่สาธารณะ  ท าเลเลี้ยงสัตว์ 
        ส าหรับประชาชนให้ประโยชน์ร่วมกัน  ห้ามราษฎรปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเด็ดขาด 
    4. ให้ผู้น าหมู่บ้านจัดท าประชุมประชาคมเพ่ือให้ทราบแนวทางของสภาองค์การบริหารส่วน
        ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
   
    5.4 เรื่อง การพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ประธานสภา อบต. เนื่องด้วยทางผู้บริหาร อบต. หนองแจ้งใหญ่  โดย นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต. จ านวน 5 
เรื่อง ได้แก่ 
1. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 
2. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 
3. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 
4. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2561 
5. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรือ่ง ตลาด พ.ศ. 2561  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา อบต. หนองแจ้งใหญ่  ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการ
พิจารณาเป็นสามวาระ คือ วาระท่ี 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระท่ี 3  การลงมต ิ

นางเปล่ง แก้วรักษา ดิฉัน นางเปล่ง แก้วรักษา  ขอเสนอในที่ประชุม โดยขอให้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็น 3 
วาระรวดเดียว และขอผู้รับรอง โดยมี  นางปรัชญา จันทร์น้อย  สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 และ
นายโยธิน ป่ามะไพร  สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 รับรอง 

มติที่ประชุม ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มติอนุมัติพิจารณาข้อบัญญัติดังกล่าวเป็น 3 วาระรวด 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายกอบต. หนองแจ้งใหญ่  ชี้แจงรายละเอียดต่างๆได้เลยครับ 
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ขอบคุณค่ะ ท่านประธานสภา ดิฉัน ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ อบต. ไปที่ละเรื่องนะค่ะ 

1. ร่างข้อบัญญัติ อบต .เรื่อง การเก็บ ขน และก าจัดสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 
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หลักการ 
 เพ่ือประโยชน์ในการักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ การขน และ
การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะเหมาะสมกับสภาพของสังคมปัจจุบันตามความในมาตรา มาตรา  71  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบดกับมาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2525     
เหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 ได้ประกาศใช้บังคับจึงเป็น
การสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง  การเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือ
ประโยชน์ในการักษาความสะอาด การจัดระเบียบในการเก็บ การขน และการก าจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย ในที่ทางสาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ และเจ้าของผู้ครอบครองอาคารสถานที 
เคหะสถานที ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม
ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

ประธานสภา อบต. ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ด้วยเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แจ้งใหญ่   เรื่อง  การเก็บ จน และการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2561 ด้วยเสียงเอก
ฉันท์ (14 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  

    2. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 
หลักการ 

    เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
   และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   มาตรา 7 มาตรา  20  มาตรา  54  มาตรา  55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่ง 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  
   2536) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  
   การควบคุม  เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2560  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
   แจ้งใหญ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอบัวใหญ่ เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็น 
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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เหตุผล 
  ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน  ทางเดิน  ที่สาธารณะ 
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป  

ประธานสภา อบต. ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ด้วยเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แจ้งใหญ่   เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 14 
เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  
3. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 
หลักการ 

    เพ่ือให้มีมีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับกิจการที่มีการควบคุมหรือ
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

เหตุผล 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับผู้ด าเนินกิจการที่ต้องควบคุม ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 32 51 และมาตรา 65 และตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2538 เรื่อง  กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัตินี้    

ประธานสภา อบต. ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ด้วยเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
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มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
   แจ้งใหญ่   เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561   ด้วยเสียงเอก
   ฉันท์ 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 
 
   4. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2561 

หลักการ 
     ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้า
   ในที่หรือทางสาธารณะใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

เหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรรา 65  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนี้    
    

ประธานสภา อบต. ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ด้วยเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
   แจ้งใหญ่   เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2561  ด้วยเสียงเอกฉันท์ 
    14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 
 
   5. ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 

หลักการ 
    เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการตลาดให้เป็นไปตาม 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
   องค์การบริหารสวนต าบลพุทธศักราช  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พุทธศักราช  
   2546   
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เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามสุขลักษณะ
และอนามัยในการประกอบกิจการตลาดของผู้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด  โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พุทธศักราช 2535  มาตรา 34 มาตา 35 มาตรา 37  
มาตรา 54 และมาตรา  63 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  5 พุทธศักราช 2546 มาตรา 
71  จึงเสนอตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง ตลาด พุทธศักราช  2561 

ประธานสภา อบต. ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัตินี้ครบถ้วนแล้วในวาระรับหลักการนี้ ขอเชิญ
สมาชิกได้อภิปรายและขอมติ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่อภิปรายเห็นชอบที่จะมีข้อบัญญัติบังคับใช้ในพ้ืนที่ จึงมีมติรับหลักการ ด้วย
เสียงเอกฉันท์ ด้วยเสียง 14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง  

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าวาระที่สอง วาระแปรญัตติ ที่ประชุมสภาถือว่าเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่วม
ทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเสนอให้พิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัตินี้เป็นรายข้อ 

มติที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมใดๆ เห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่สาม จะไม่มีการอภิปรายและขอมติที่ประชุมสภา 
มติที่ประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
   แจ้งใหญ่   เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561  ด้วยเสียงเอกฉันท์  14 เสียง  งดออกเสียง 3 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมัคร  บุพบุญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  
นางเปล่ง  แก้วรักษา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรียนถามถึงเรื่องการศึกษาดูงาน เพราะผ่านมาหลายปีแล้ว
   ยังไม่ได้ไปศึกษาดูงานที่ไหนเลย จนหมดวาระแล้ว  ขอได้พิจารณา 
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ส่วนของในเรื่องการศึกษาดูงาน ก็ขอแจ้งว่าช่วงนี้ทุก  
   อปท. จะได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและโดนเรียกเงินคือเป็นส่วนมาก 
   อยากจะให้ทุกคนเข้าใจ และด าเนินการให้ถูกต้อง  ถ้าหากสมาชิกอยากจะไปศึกษาดูงานจริง 
   ขอความร่วมมือทุกคนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และพร้อมที่ จะ
   เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ส่วนใบสมัคร และหลักสูตรเดี๋ยวจะให้พนักงาน
   ตรวจสอบดูก่อนว่าจะไปอบรมหลักสูตรไหนและสถานที่จังหวัดใด จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ 
   ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
นายโยธิน ป่ามะไพร  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโยธิน ป่ามะไพร ส.อบต. ม. 5  ขอเรียนถามว่า 
   ล าห้วยหนองแซองอยากให้ขุดลอกครับ  
   -  เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นก านันคนเก่าได้ต่อเติมไว้และใช้ 
   ก าลังไฟฟ้าของตัวเอง ก็เลยจะขอใช้ไฟฟ้าของทางหลวงได้ไหม  
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นายสมัคร  บุพบุญ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้ามีเชิญได้ครับเสนอแนะได้  ถ้าไม่มี เสนอ 
   เพ่ิมเติม กระผมขอปิดประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ  
   บัดนี้ ขอบคุณครับ 
 
   ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 
 
       ลงชื่อ  สมจิตร     มุงรัง            ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร     มุงรัง) 
          เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
       ลงชื่อ    สมัคร  บุพบุญ  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
           ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  
 ในการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่  1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์   2561 
 
                                     ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                          (นางมารศรี    นาดี )    
                                            สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                      
     ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                        (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                               ( นายอุทัย  นรินทร์นอก)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  9 
 
                                ขอให้เลขานุการสภาฯ   น าส าเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


